

ชื่อวิชา	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ชื่อหัวเรื่อง	การสำรวจเหตุผลการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้จัดทำ	เยาวลักษณ์ บุญเรือง รหัส 9553 99 39
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา	ดร. วิไลพร ลีมะสวัสดิ์
ปีการศึกษา	2541

### บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเหตุผลการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักลงทุนต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จำนวน 24 บริษัท นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เหตุผลการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ แนวโน้มการลงทุนในอนาคต และสาเหตุที่ไม่มีการลงทุนเพิ่มหรือขยายโครงการลงทุน

ผลการศึกษา พบว่า

บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 24 บริษัท ส่วนใหญ่เปิดดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2536 นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่น ยุโรป เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ฮองกง ไต้หวัน บริษัทส่วนใหญ่ดำเนินกิจการประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องประดับ ทุนจดทะเบียนของบริษัทส่วนใหญ่ ต่ำกว่า 50 ล้านบาท รองลงไป เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 200 ล้านบาท และจำนวนพนักงานส่วนใหญ่จะมีอยู่ระหว่าง 101 - 500 คน

โดยภาพรวมพบว่านักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พิจารณาเหตุผลหลายประการประกอบการตัดสินใจในการที่จะลงทุน ในที่นี้จะเห็นว่าเหตุผลที่นักลงทุนต่างชาติใช้พิจารณาได้แก่ เหตุผลด้านแรงงาน คือแรงงานในประเทศไทยหาง่าย ส่วนเหตุผลที่สำคัญด้านอื่น ๆ ใช้พิจารณาในระดับรองลงไป ได้แก่การลงทุนในประเทศไทยมีต้นทุนต่ำกว่าการลงทุนในประเทศผู้ลงทุน รัฐบาลไทยสนับสนุนการลงทุนของชาวต่างชาติ

การยกเว้นภาษีเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ เข้าประเทศตามระยะเวลาอันสมควร ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศกับประเทศ ผู้ลงทุนอยู่ในเกณฑ์ดี การยกเว้นภาษีเงินได้ การยกเว้นหรือลดภาษีขาเข้าในสินค้าที่ตนผลิตเอง

สำหรับการขยายการลงทุนในอนาคตพบว่านักลงทุนต่างชาติมีโครงการที่จะขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มถึง ร้อยละ 87.5 และเป็นการขยายโครงการในกิจการประเภทเดียวกันถึง ร้อยละ 92.3 ส่วนสาเหตุที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่มีการขยายโครงการเพิ่มมีสาเหตุหลายประการซึ่งทุก ๆ สาเหตุที่พบเป็นสาเหตุที่สำคัญในระดับปานกลาง ไม่ว่าจะเป็น การขาดวัตถุดิบ ขาดการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ ขาดเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ รัฐบาลและประชาชนมีทัศนคติไม่ดีต่อการลงทุนจากต่างประเทศ ขาดผู้ร่วมลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่ดินราคาแพง วัตถุดิบในประเทศด้อยคุณภาพ ความล่าช้าของระบบราชการ กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าพำนักของชาวต่างประเทศ อุปสรรคด้านภาษา และความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ค่าจ้างแรงงานสูง แรงงานด้อยคุณภาพ ต้นทุนการผลิตสูง มีกฎหมายควบคุมธุรกิจต่างประเทศ การขาดแคลนสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และการขาดแคลนบริการพื้นฐาน เช่น การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร สถาบันการเงิน